



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 859 Ngày: 25 tháng 12 năm 2011

Phân Minh

*Phân minh hành triển cùng chung tiến
Hạnh đức tràn đầy tự tiến xuyên
Tình người qui một tâm thân tiến
Giải chấp phá mê hưởng muôn bề*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 07/03/2001 đến 13/03/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tại sao làm người lúc nào cũng muốn thắng thế?
- 2) Chiến tranh giết nhau có lợi ích gì không?
- 3) Làm người đa tình đa cảm có hữu ích gì không?
- 4) Làm người thiếu từ bi thì sẽ ra sao?
- 5) Làm sao cho hơn loại thức tâm?
- 6) Qui nguyên thiên giác là sao?
- 7) Lòng tham của loài người làm sao dứt được?

<p>1) Monaco, 07-03-2002 9: 25 AM <i>Hỏi: Tại sao làm người lúc nào cũng muốn thắng thế?</i></p> <p>Đáp: Thừa làm người lúc nào cũng muốn thắng thế vì cặp mắt thì nhìn tới trước trí tuệ thì muốn phát triển</p> <p>Kệ: <i>Dung hòa tiến tới tự thông qua Trí tuệ phân minh tự cảm hòa Đời đạo song tu hành tiến bước Cần khôn vũ trụ triển gần xa</i></p>	<p>2) Monaco, 08-03-2002 3:10 AM <i>Hỏi: Chiến tranh giết nhau có lợi ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa chiến tranh giết nhau không có lợi ích về vật chất, phá hoại từ tâm linh lẫn vật chất</p> <p>Kệ: <i>Chiến tranh phá hoại khắp nơi nơi Thế xác tâm linh nghịch ý Trời Gieo khổ cho nhau càng thấm thía Buồn lo mọi việc khắp nơi nơi</i></p>
<p>3) Monaco, 09-03-2002 3: 15 AM <i>Hỏi: Làm người đa tình đa cảm có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa làm người đa tình đa cảm rất dễ bị lợi dụng</p> <p>Kệ: <i>Đa tình đa cảm dễ si mê Thiếu trí bất minh đủ các bề Tâm đạo không tròn dễ bị phỉnh Cần tu tình tấn chẳng còn mê</i></p>	<p>4) Monaco, 10-03-2002 3: 55 AM <i>Hỏi: Làm người thiếu từ bi thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa làm người thiếu từ bi thì sẽ chịu luật nhân quả</p> <p>Kệ: <i>Tâm từ không có khó hành tu Hậu quả không yên tự tạo mù Rắc rối chính mình không tiến bước Trí tâm không ổn khổ như tù</i></p>
<p>5) Monaco, 11-03-2002 3: 30 AM <i>Hỏi: Làm sao cho nhơn loại thức tâm?</i></p> <p>Đáp: Thừa thiên cơ đã chuyển biến liên tục nhắc nhở cho nhơn loại sớm thức tâm trong luật tự nhiên và hồn nhiên</p> <p>Kệ: <i>Thiên cơ biến chuyển khổ vô cùng Ác liệt chẳng còn dung thứ nữa Nhân quả phơi bày càng rõ rệt Tâm không tự thức chẳng khoan dung</i></p>	<p>6) Monaco, 12-03-2002 6: 30 AM <i>Hỏi: Qui nguyên thiên giác là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa qui nguyên thiên giác là thực hành phương pháp công phu liên tục và dày công sẽ đạt tới tự thức và qui tâm</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiên giác tự chơn hành Nguyên lý Trời ban tự hướng thanh Đời đạo song tu chơn lý tiến Thành tâm tu luyện tự giao liên</i></p>
<p>7) Monaco, 13-03-2002 7 : 05 AM <i>Hỏi : Lòng tham của loài người làm sao dứt được?</i></p> <p>Đáp : Thừa lòng tham của loài người chỉ có tu dứt khoát, tự xây dựng một tập quán tốt thì sẽ tự dứt</p> <p>Kệ : <i>Lòng tham khuyến rũ khắp nơi nơi Tu tiến dựng xây hướng cõi Trời Tận độ chính mình cùng tiến triển Dày công hành pháp tiến kịp thời</i></p>	

Văn Tự Vô Vi

BÔNG LAI :

Là một nơi cảnh tươi đẹp và vạn vật hình như một trí khôn vô cùng. Đi đâu cũng có sự tươi đẹp chuyển giải và thấy thông suốt. Cái cây cái lá đều ý thức trong chu trình tiến hóa của chính nó.

Cho nên người đi lên tới trên đó, đi lên tới cảnh Bông Lai Tiên Cảnh, thấy hình như nhẹ nhàng vô cùng, và mùi vị thơm tho, các vật đều tươi đẹp, màu sắc lộng lẫy. Đó cũng là trong cảnh giới của Tiên gia.

CAM LỒ :

Cam Lồ là sự vận hành của thủy điển trong cơ thể, rồi nung nấu ở trong cái tinh, khí, thần kết hợp cái chất tinh trụ hóa ở trên bộ đầu, hòa hợp với sự thanh điển nung nấu của Bê Trên, rồi nó mới tạo ra một cái nước miếng thơm ngọt, chỉ có người tu thiền mới có cái đó, mà khi đạt được tới đó, rồi thì những cái bịnh tầm thường trong cơ thể tự nó biến mất, kêu bằng nước cam lồ.

Ở trong kinh sách có nói cam lồ, nhưng mà không hiểu nó nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta tu thiền thì chúng ta mới thấy rõ ràng: mỗi đêm các bạn làm Soi-hồn, Pháp-luân, Thiền-định, các bạn đã nấu thuốc cho chính mình, cho nên sau khi các bạn làm Pháp-luân đầy đủ rồi, thì nước cam lồ nó quý hóa lắm, nước miếng ngọt và rất khỏe khi chúng ta nuốt nước miếng đó, tâm can tỳ phế thậm nó thanh nhẹ.

CẤP CÔ ĐỘC VIÊN :

Bây giờ các bạn đi đâu tìm cái Cấp Cô Độc Viên, tưởng ở bên ngoài, trong cái vườn nào ?

Đó, thì ông Tư cũng có giảng ở trong Kinh A Di Đà, thì qui tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái Cấp Cô Độc Viên mà nếu các bạn không có tu thì các bạn đâu có thấy? Từ cấp giới thanh lọc, thông suốt rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho phần hồn để phát triển vô cùng ở bên trong. nếu không thiền, không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu !

Cấp Cô Độc Viên : chỉ có phần hồn đi trong bản thể, đi ngang qua chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của Cấp Cô Độc Viên, mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ thì mới thấy được, chứ còn nói ra ngoài đời thì biết giảng cái gì. Bây giờ có giảng cũng không thông. Mà nói cái này là để các bạn thấy rõ rằng ở trong bản thể các bạn có chỗ có nơi, có phong cảnh tươi đẹp, mà mất trật tự làm sao có Cấp Cô Độc Viên ?

Cho nên người đời nó sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh mà không hưởng nội, thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hưởng nội, chúng ta tu thết rồi chúng ta mới thấy rõ Cấp Cô Độc Viên nó nằm ở đâu.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Tình Mẹ đêm Giáng Sinh

*Giáng lâm Mẹ đã hết lòng
Vì con Mẹ phải bé bỏng thâu đêm
Tình thương siêu diệu ấm êm
Mẹ yêu con đỡ tạo niêm hóa sanh
Con ơi! Con phải thực hành
Giáng Sinh Mẹ độ con thanh cảm hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Con vui trong cảnh thật thà thương yêu
Cảm thông qui hội tình siêu
Mẹ ban thanh điển con yêu trọn lành
Vui chung nguyên lý đạt thanh
Tình Cha tình Mẹ tình thanh đạo đời
Quán thông chẳng có xa rời
Đạo tâm sẵn có thành thoi an nhàn
Mẹ nay chuyển ý bạc bàn
Các con vui hợp tạo màn đạo tâm.*

*Kính bái,
Lương Sĩ Hằng*

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

Phần Chú Giải

Ông TỬ Giảng về NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ : Là Soi Hồn.

A DI : Là Pháp Luân Thường Chuyển.

ĐÀ PHẬT : Là Định Thần.

• Ông Tám giảng

Hỏi lấy cái gì chứng minh NAM MÔ là Soi Hồn, khi mà những người thanh tịnh, bộ đầu trông rỗng ròi, nói giờ N...A...M... nó bộc lửa M... Ô... thì bộ đầu nó phát quang ra, trong không mà có, nó định luật, Soi Hồn là định luật, A DI là Pháp Luân Thường Chuyển, A DI là luồng điện nó chuyển ngay chỗ ngực và nó mở ngay chỗ bụng nó làm một vòng tròn đi trở lên đầu nữa, cũng phát là phát quang, nhịp nào cũng phát quang hết. ĐÀ PHẬT là Định Thần cũng là phát quang nhẹ nhẹ thẳng hoa đi lên.

***Ông TỬ giảng**

Ta cho con biết cốt giác tông chỉ nguyên chất luồng điện chánh của nó làm cho con được có hào quang để được thông minh trí tuệ hơn người trần, cùng trừ những bệnh vi trùng sốt rét của trần. Loại vi trùng này có định luật hiện hành khổ khổ hành tội người trần, nhưng có phạm tội xuống trần mới phải bị chúng nó đàn áp bản thể.

Di Đà ơi! Con thấy chưa? Con tồn chưa? Còn một thứ nữa nơi trong mình con để làm cho con mê say, tù đày, bị trần thế nó đánh đập, đó là Lục Căn, Lục Trần để coi về linh hồn của con bị tội. Hồn con sẽ bị giam hãm trong trái tim thịt, không thể thoát thân. Nay con được tu hành đến đây, ta chỉ cho con thấy chúng nó là ai, thì cũng trong bộ máy ngũ tạng, cái điện nặng, trước, đục là cốt giác của Lục Căn, Lục Trần. Ta cho nó được phá khuấy rử ren con cho lắm điều tội lỗi thêm hơn. Nhưng lúc con mới thức tánh tu luyện theo 6 chữ chuyên môn của ta. Nhờ tâm thần định của con, làm cho ta được thấu đáo lòng con, thì ta bèn cho một

vị Cứu tinh xuống hiện lên một thứ ánh sáng để gọi điện căn bã của ngũ tạng tức là Ngũ trần cùng Giác tánh là bóng vía của con hợp lại gọi là Lục Căn, và điện nặng hơn trong ngũ tạng của con gọi là Lục Trần. Khi con được tu thì chúng nó không xúi biều con mê trần làm việc xấu xa bỉ ổi nữa. Chúng nó cũng tu hành theo con, nay ta ban cho nó đầy đủ, không thiếu sót và phong nó làm chức A La Hán.

Di Đà ơi! Nay con được có hào quang là vị Phật, nhờ hành nghề chuyên môn 6 chữ Di Đà mà thành Phật. Phật là một vị có huyền diệu, năng biến, năng hóa, vô cực, vô biên, muốn chi được nấy. Ta phó nơi con để coi trong bản thể, nước của con, nào là nội dung ngoại bộ, có như duyên Phật A La Hán làm việc để sai biều, biến hóa vô cùng vô tận, con muốn chi được nấy cũng như một vị Vương tước có kho tàng để chứa những đồ mà con cần dùng hằng ngày, áo mao tối tân sắc màu nào cũng có, muốn chi được nấy.

Từ đây thân thể của con tuy là trần tục mà con cũng được sung sướng lần lần, khi con lên thiên đàng đánh lễ hầu ta, ta cho phép màu tự tiện, nếu con buồn muốn cỡi rồng, phụng, hạc, cùng các loài vật khác như hùm, beo, tây tượng theo ý con muốn thì các vị La Hán này dắt thú vật ấy đến ngay cho con, sự biến hóa ấy vô cùng vô tận. Lúc ấy con dòm lại thì con tự thấy mình được cỡi thú vật ấy.

Di Đà ơi! Con được tu hành gần thành Phật Đạo, thì điện Thầy ở gần bên con. Thầy thương linh hồn con vô hạn.

Di Đà ơi! Chưa gì mà được một kho vô tận của riêng mình, muốn dùng chi cũng có, khỏi lấm trăn mệt nhọc đau đớn như nhối nữa. Thôi! Từ đây con ráng tu luyện, công phu ngày đêm thêm hơn, để cho điện linh hồn con gần bên ta, ta sẽ giúp con còn hơn cha mẹ trần cấu của bản thể con nữa.

(còn tiếp)

Hồ Huệ trích

Thông Báo Radio Bắc và Nam California

Đã hơn một năm kể từ ngày hai đài Radio được đề trên vovi website thì số thính giả vô nghe đều đặn hằng tuần càng ngày càng đông. Phần lớn là những bài giảng đã được thính giả ái mộ và lời Đức Thầy càng nghe càng nhập tâm. Thứ đến là kỹ thuật mới của iPhone, iPad, internet đã giúp cho người nghe thêm phần tiện dụng.

Chúng tôi là những anh chị em trong ban kỹ thuật rất vui mừng và xin đón nhận những yêu cầu xây dựng hầu phục vụ quý vị thính giả được hữu hiệu thêm hơn.

Kính Bái
Ban Kỹ Thuật

Radio Bắc California

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=437&Itemid=38

Radio Nam California

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=454&Itemid=178

Thông Báo video Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 4 năm 1986

Khóa 4 được Đức Thầy giảng dạy trong 7 ngày và được thu hình trong 15 đoạn video dài 12 giờ gồm: Huấn Từ, Giảng Pháp, Vấn Đạo, Giải Đáp Thắc Mắc, Kể Chuyện Vui, Hò Ơi, Cảm Tạ, và Văn Nghệ.

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=637&Itemid=204

Xin mời quý vị coi lại bộ video này để thấy rằng Đức Thầy luôn hằng hữu và dẫn dắt chúng ta trên đường Đạo.

Kính Bái
Ban Kỹ Thuật

VÔ VI

Vô Vi khuyên ta tu sửa hành
Tránh điều hung ác cướp giết giành
Phản Thầy lừa bạn cần nên tránh
Một kiếp làm người trôi qua nhanh

Một kiếp làm người trôi qua nhanh
Gắng lo tu sửa đạo sớm thành
Đời là giả tạm hồn bất diệt
Niệm Phật vun bồi ý tưởng thanh

Niệm Phật vun bồi ý tưởng thanh
Tôn kính Bè Trên đáng Tô Thầy
Nhẫn hoà nhịn nhục va tha thư'
Thương yêu đùm bọc tình em anh

Thương yêu đùm bọc tình em anh
Học xong bài trước đến bài thanh
Lấy tâm đối đãi đừng lừa lọc
Tu là buông bỏ đừng ham danh

Tu là buông bỏ đừng ham danh
Quyết lòng tu sửa với tâm thành
Tị hiềm ích kỷ cần nên tránh
Tinh tấn tu hành mau tiến nhanh
Hạnh Lưu(Dallas)

NIỆM PHẬT ĐỘ THA

Tâm tánh hung hăng trước hoành hành
Phản hồn giao động mê làm sanh
Tu hành trì niệm Phật thanh tịnh
Độ tha hoá giải tự tâm thanh
Từ điển cấm giao thanh lọc sân
Niệm thâm hướng thượng hào quang thành
Huyền diệu thông thường không kinh ngạc
Phật đã nhập tâm hoá giải nhanh
Vô Vi siêu pháp tu thời đại
Pháp Phật Trời ban cứu chúng sanh
Tạo thanh điển giới quy nguồn cội
Niệm Phật độ tha tới trọn lành
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
22.10.11

**MÈN TẶNG CÁC BẠN CAO NIÊN
NIỆM VUI TUỔI GIÀ**

Bao năm trời lận đận
Bôn ba nơi xứ người
Các con nay đã lớn
Tuổi già lại đến mau
Nhiều đắng cay tồn đọng
Cũng tan theo nổi sầu
Cho tâm hồn thanh nhẹ
Vô Vi rất nhiệm màu
Cùng bạn bè thăm viếng
Bàn bạc và đổi trao
Rủ nhau đi du lịch
Thăm viếng cảnh trời Âu
Nhiều danh lam nổi tiếng
Cảnh sắc đẹp muôn màu
Lòng ta vui rộn rã
Lên đường trở về mau
Bên căn nhà ấm cúng
Săn sóc mảnh vườn sau
Nhìn khóm hồng xinh xắn
Hoa khoe sắc nhiều màu
Đôi bướm vàng bay lượn
Trên liếp cải vườn rau
Trên cành chim riu rít
Làn gió mát lao xao
Dưới trời chiều băng lãng
Ta ngồi im nguyện cầu
Mong thế giới an lạc
Voi bớt nổi khổ sầu
Và Việt Nam đổi mới
Ta quay gót về mau
Thăm quê xưa chốn cũ
Bao kỷ niệm in sâu
Cùng bạn bè dạo cảnh
Quê mình đẹp biết bao
Quê hương trong tâm khảm
Dù ta sống nơi đâu
Tình huynh đệ tử muội
Mãi mãi thương mến nhau
Hạnh Lưu (Dallas)

CÔNG NĂNG HÀNH PHÁP

Tu thiền là uống được linh đơn
Giải mê phá chấp về nguyên bản
Cắm thông đời đạo thức hoà đồng
Uống thuốc Phật rồi thấu lý chơn
Trực tiếp thực hành nhanh biến đổi
Nhìn lại bản thân giác thức hơn
Chưa tu tâm tối nghe không hiểu
Đọc qua nghe giảng hiểu chập chờn
Tu luyện hành thông chút xíu hiểu
Thấm thía nhập tâm phần bốn hườn

II

Trần gian bản thể hồn giam hãm
Thức giác chiếu minh hội vía hồn
Phân hồn thanh nhẹ giang tân đến
Thoát khỏi trầm mê qui cội nguồn
Nội tâm phẳng lặng nhẹ siêu xuất
Tân na giang bến nơi thuyền đón
Thuyền bác nhả đưa qua bãi cạn
Phật giới độ sanh giải thoát hồn
Thoát tục trần gian dứt hết nghiệp
Công năng hành pháp đảo tây phương.
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
27.10.11

Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp

Phổ Truyền

PHÁP báu là đây hỡi bạn hiền!
LÝ nào ngoảnh mặt bước bên hiền
VÔ Vi ánh sáng soi ba giới
VI diệu thâm thâm pháp phổ truyền
KHOA bảng xuôi tay hết cậy tài
HỌC thiền đèn thấp sáng tương lai
HUYỀN cơ tàng ẩn kinh vô tự
BÍ tạng thiền đều khuyết tặc khai
PHẬT tiên an lạc cõi nhẹ thanh
PHÁP Lý Vô Vi phải thực hành
PHỔ hóa hồng dương nhờ Phật Tán
TRUYỀN mãi ngàn sau mới đạo lành
Lê Thành Tín (Thiền Đường Hạnh Đức)

CHÊ KHEN

Tâm từ bi rộng lớn như Trời Đất
Mới được quyền xét lỗi một ai
Đáng bậc Thầy dẫn dắt không sai
Nếu không được sửa mình là chắc.

Tâm còn hay ghét ưa
Tốt đến đâu không vừa
Xét lỗi mình ăn chắc
Các tật xấu hết chưa?.

Phật Thánh Tiên sáng suốt
Đáng bậc Thầy dạy ta
Không trách ai nặng trọc
Thiền sinh thích chê bai.

Cho mình là người tốt
Thích nói xấu mọi người
Không dè mang khẩu nghiệp
Quả báo thất bại rồi.

"Ngựa về ngược màn này"
Tu nổi tiếng có hay
Có tiếng không có miếng
"Buông bỏ" giải thoát ngay.

Kính bái
Sài-Gòn, 21-12-2011
Trọng-Nghĩa.

CHÔN HỒN LẤP VÍA

Thầy dạy: "Mình sai chẳng ai sai"
Không hiểu ý thâm xử dụng hoài
Ai nói mình sai thì tức tối
Bạn ơi ! Toàn giác mới không sai
Cha khuyên có huệ tha hồ phán
Còn quỉ còn ma chỉ trích ai?
Quay về sám hối kị Thánh-Đức
Chôn Hồn lấp Vía bịnh "Thài Lai".

Kính bái
Sài-Gòn, 18-12-2011
Trọng-Nghĩa

Niệm Phật

Nam mô sáu chữ Di Đà
Lòng ta ta biết, ai mà mặc ai
Niệm rồi rõ tánh Như Lai
Có ta, có Phật, mặc ai chê cười
Tu sao cho đạt điểm mười
Thiên đàng dành Phật, chớ cười chớ trêu
Tên Phật ai đã dặt thù
Tượng vàng ai tạc, bao nhiêu công trình
Thương Phật, thì phải thương mình
Xác thân cõi tạm, hành trình chẳng lui

Tu Phật đừng có ham vui
Dày công hành pháp, buông xuôi việc đời
Chốn linh chẳng có ai mời
Thức tâm hành tiến, thì Trời chứng minh
Ta nên hiểu rõ nghĩa kinh
Rõ soi trí tuệ, tự mình tự hành
Tu Phật phải có lòng thành
On Trên ,Trời Phật sẵn dành chứng minh
Kính bái
Nguyễn Ngọc Vạn

Đề ghi nhớ một mùa Giáng Sinh đẹp ở ThiênViện Hai Không với bạn đạo San Jose & Oroville

Thơ Đòi

Nhớ Giáng Sinh

Hai ngàn mười Giáng Sinh năm trước,
Đôi nai vàng ngơ ngác giữa Hai Không
Khoảnh khắc không gian như dừng lại
Lai láng nghe xào xạc lá vàng khô.

Thơ Đạo

Về Không

Hai ngàn mười Giáng sinh năm ấy,
Đôi nai vàng ngơ ngác giữa Hai Không
Khoảnh khắc không gian như dừng lại
Lai láng nghe vĩa hôn trở về không.

Giáng Sinh 2011
Lương Nhơn, San Jose, Ca

HƯƠNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo hương tâm cầu nguyện cho ông : Phạm Văn Thuận. (là ông Ngoại của bạn đạo Huỳnh Thị Ánh Tuyết). Sinh năm 1929. Mất ngày 22.12.2011 (nhằm ngày 28.11 năm Tân Mão). An táng tại huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng được siêu sanh tịnh độ. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Trần Khắc Phái kính báo.

Toàn thể ban biên tập Tuần Báo Phát Triển Điện Năng xin kính chúc quý bạn đạo một Giáng sinh vui vẻ, tu thiền thanh nhẹ và một năm mới 2012 khang an tràn đầy thanh điển!
